

20 năm vang danh Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

17:30 30/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 30/6, tại TP. Đồng Hới, hội thảo quốc tế chào mừng kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng diễn ra, mang đến các giải pháp, ý tưởng, đề xuất chính sách địa phương, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong điều kiện mới nhằm nâng cao giá trị và bảo tồn di sản.

Hội thảo quốc tế “Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững” là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới (05/7/2003 - 05/7/2023).



Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế. Ảnh: PV.

Phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã cùng hội thảo ôn lại dấu mốc quan trọng của địa phương cũng như thế giới khi cách đây tròn 20 năm, ngày

05/7/2003, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới.

“Đây không chỉ là niềm tự hào, vinh dự cho một vùng đất của tỉnh Quảng Bình mà còn là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm quốc gia, đánh dấu sự khẳng định của quốc tế đối với giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết.

Về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, “Tỉnh Quảng Bình đã kịp thời ban hành những quy định về quản lý Di sản, tuân thủ Luật pháp của Việt Nam và phù hợp với Công ước quốc tế; tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm bảo tồn một cách nguyên vẹn các giá trị ngoại hạng, nổi bật toàn cầu của Di sản; nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn tầm khu vực và quốc tế được hình thành, góp phần thu hút du khách đến với Quảng Bình ngày càng tăng”.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, trong đó quy hoạch Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2025 và là trung tâm động lực tăng trưởng, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế vào năm 2030. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư dưới nhiều hình thức liên kết, hợp tác phát triển; đẩy mạnh quảng bá Phong Nha - Kẻ Bàng ra thế giới...



Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội thảo_Ảnh: PV.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác nghiên cứu, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thể hiện trên các mặt: Nghiên cứu khoa học, củng cố bộ máy tổ chức, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về giá trị di sản; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng và thực thi các quy chế, kế hoạch quản lý; đầu tư nguồn lực để triển khai các dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ rừng; hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng nêu ra những khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới VGQ Phong Nha - Kẻ Bàng, như tác động của biến đổi khí hậu, tác động về áp lực phát triển và số lượng du khách ngày càng gia tăng... Do đó, theo Thứ trưởng, Hội thảo quốc tế sẽ là cơ hội để lan tỏa và góp thêm kinh nghiệm, trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý không chỉ của Việt Nam, mà còn của cộng đồng quốc tế cho công tác quản lý bảo tồn Di sản thế giới.



Ông Micheal Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo quốc tế. Ảnh: PV.

Ông Micheal Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao vai trò và những cam kết mạnh mẽ của đơn vị quản lý di sản, các chuyên gia và cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản hướng tới giải quyết các nguy cơ và ứng phó với những rủi ro, thách thức trong suốt 20 năm qua.

“Với chính sách và cam kết mạnh mẽ về bảo tồn di sản cho mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam đang trở thành quốc gia đi đầu trong cộng đồng quốc tế về lĩnh vực này, và những quốc gia tiên phong như vậy rất quan trọng đối với tổ chức UNESCO”.



Toàn cảnh hội thảo quốc tế Ảnh: PV.

Tại hội thảo, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tổng quan về vai trò của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch Quảng Bình, cũng như định hướng bảo tồn, phát huy giá trị và những vấn đề đặt ra đối với công tác phát huy giá trị Di sản. Di sản đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng thị trấn Phong Nha nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung. Từ sau đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Bình dần trở lại phát triển mạnh mẽ, Phong Nha-Kẻ Bàng là điểm du lịch có sự phục hồi nhanh nhất, đặc biệt là sự trở lại của khách quốc tế. Hiện nay, tổng lượng khách bắt đầu tiệm cận đến mốc 5 triệu lượt khách/năm của năm 2019, là thời điểm cao nhất trong 20 năm qua.

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội hợp tác phát triển, đưa ra các giải pháp, ý tưởng, đề xuất chính sách địa phương, thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị Di sản, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo thích ứng, hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Bình.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/20-nam-vang-danh-di-san-the-gioi-phong-nha-ke-bang>